

Về dự án Boyle Street & McCauley

Edmonton

Boyle Street và McCauley đã được chọn cho việc cải thiện khu phố với dự kiến khởi công vào năm 2023.

Về dự án

Vào năm 2023, chương trình Cải Thiện Khu Phố của Thành Phố Edmonton sẽ xây dựng những tuyến đường mới, lề đường, rãnh nước, và vỉa hè, và lắp đặt đèn đường mới tại Boyle Street và McCauley. Chương trình này cũng sẽ xem xét những cải tiến khác như vạch sang đường, bổ sung các kết nối làn xe đạp, và cải thiện các công viên và không gian tụ tập cộng đồng do thành phố sở hữu. Một số ngõ hẻm cũng có thể được nâng cấp.



Cùng nhau làm việc

Nhóm dự án Xây Dựng Những Khu Phố Tuyệt Vời là những vị khách thực sự quan tâm, bước chân vào khu phố của bạn như là khách đến thăm nhà bạn. Chúng tôi muốn

tim hiểu và nhận thức được cách bạn sống và những gì bạn trân trọng trong cộng đồng của mình. Thông qua việc tương tác với cộng đồng, chúng tôi sẽ hiểu được những điều bạn cần và đánh giá cao trong khu phố của mình. Chúng tôi khuyến khích bạn đóng góp ý kiến vào quá trình ra quyết định để định hình cho quy mô của việc tham gia và cải thiện khu phố. Cùng nhau làm việc, chúng ta có thể đem lại kết quả tốt nhất cho khu phố của bạn.

Làm thế nào để tham gia

Có nhiều cách để bạn giúp tác động đến các thiết kế của những công trình sắp khởi công tại Boyle Street và McCauley. Chúng tôi đã thiết kế một sơ đồ để giúp bạn hiểu về các bước của quá trình nâng cấp và cách bạn có thể tham gia. Một chuỗi các sự kiện đối thoại với cộng đồng sẽ là dịp để bạn chia sẻ sự am hiểu và kinh nghiệm về địa phương của mình và đồng thời đưa ra các ý tưởng về cách cải thiện cơ sở hạ tầng của khu phố. Chúng tôi sẽ giải thích về loại thông tin đầu vào mà chúng tôi cần từ cộng đồng và cách các thông tin này được sử dụng trong quá

trình ra quy ết định và chúng tôi cam kết sẽ thông báo cho bạn biết những thông tin bạn cung cấp đã được xem xét như thế nào.

Những Cải Thiện Địa Phương: Các cơ hội chia sẻ chi phí cho chủ sở hữu bất động sản

Đèn trang trí đường và tái xây dựng vỉa hè là Những Cải Thiện Địa Phương được chia sẻ chi phí bởi Thành phố và các chủ sở hữu bất động sản trong khu vực. Đèn đường tiêu chuẩn sẽ được thay thế như một phần của quá trình Cải Thiện Khu Phố. Chủ sở hữu bất động sản ở mỗi khu phố cũng sẽ có cơ hội nâng cấp đèn trang trí đường theo sự lựa chọn của cộng đồng mình thông qua quá trình Cải thiện Địa Phương do chính cộng đồng khởi xướng. Việc thay thế vỉa hè cũng là một cải thiện được chia sẻ chi phí. Điều này có nghĩa là các chủ sở hữu bất động sản có trách nhiệm trả 50 phần trăm chi phí và Thành Phố trả 50 phần trăm còn lại. Các chủ sở hữu bất động sản sẽ có cơ hội quyết định nếu việc cải thiện này có được thực hiện hay không

Dịch Thuật



Nếu bạn cần hỗ trợ về các bản dịch thuật, xin vui lòng liên hệ với Điều Phối Viên Dự Án, Leanne Janke, tại leanne.janke@edmonton.ca .